

Yên Bái, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đảng ủy Khối báo cáo kết quả tham mưu giúp Đảng ủy Khối lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN

Căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 03-CT/ĐUK, ngày 23/7/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xây dựng, ban hành Chương trình số 11-CTr/ĐUK, ngày 06/10/2021 về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, để lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Chỉ đạo các ban xây dựng đảng, văn phòng, đoàn thể khối và các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối về mục đích, yêu cầu, nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình số 11-CTr/ĐUK, ngày 06/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối về tầm quan trọng của việc thực hiện chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định số 975-QĐ/ĐUK, ngày 10/3/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Công tác chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2023.

Ban Chỉ đạo đã xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc (số 23-QC/BCĐ, ngày 29/3/2022). Đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành Kế hoạch số 115-KH/ĐUK, ngày 10/03/2022 về lãnh đạo thực hiện

chuyên đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022 - 2023; tham mưu chỉ đạo thành lập Câu lạc bộ hỗ trợ Chuyên đổi số Đoàn thanh niên Khối và các Câu lạc bộ chuyên đổi số cấp cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối.

Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở (trọng tâm là 05 đơn vị làm điểm) căn cứ vào các văn bản của tỉnh và của Đảng ủy Khối, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện việc chuyên đổi số của cấp ủy gắn với chuyên đổi số của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đến nay, đã có 80/80 chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và thành lập Câu lạc bộ chuyên đổi số.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 06 THÁNG NĂM 2022

1. Việc chuyên đổi nhận thức, nâng cao kiến thức về chuyên đổi số của các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối

Bám sát mục đích, yêu cầu và nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình số 11-CTr/ĐUK, ngày 06/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Chỉ đạo chuyên đổi số đã tham mưu giúp Đảng ủy Khối xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đồng thời chỉ đạo sát sao trong đổi mới công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp chuyên đổi số gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị; tiên phong, đi đầu trong việc chuyên đổi số để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các đoàn thể khối đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, hưởng ứng chương trình chuyên đổi số tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức Đoàn thanh niên đã xung kích trong xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả các Câu lạc bộ Thanh niên hỗ trợ chuyên đổi số cấp khối và cấp cơ sở, qua đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia chuyên đổi số.

2. Kết quả, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Các chỉ tiêu chung

a- Tiếp tục duy trì và sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý điều hành văn bản (Lotus notes) của Đảng ủy Khối; 100% các ban xây dựng Đảng, Văn phòng, đoàn thể khối (trừ Công đoàn viên chức tỉnh) và cán bộ cơ quan được cấp ID và sử dụng phần mềm quản lý điều hành văn bản. Hiện nay đã tiến hành xử lý hiệu quả văn bản liên thông đối với 38 cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên môi trường mạng.

Hướng dẫn, triển khai việc sử dụng chữ ký số do Cục cơ yếu Chính phủ cung cấp đến nay 100% các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối và đã thực hiện ký số trong ban hành các văn bản của Đảng ủy Khối; tiếp tục đề nghị cấp USB ký số tới 100% các đồng chí trưởng, phó ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối và bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở.

Việc trao đổi văn bản, tài liệu của Đảng ủy Khối tới các chi, đảng bộ cơ sở được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử (Tin nhắn SMS, Quét mã QR, Gmail) đạt trên 90%, trừ văn bản Mật. Đối với các văn bản quan trọng vừa gửi văn bản điện tử, vừa gửi bản giấy.

b- Định kỳ phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức giao ban quý, trong đó coi trọng nội dung tuyên truyền, giới thiệu và sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đã tổ chức Hội nghị giao ban Quý II/2022 với chủ đề “*Chuyển đổi số trong doanh nghiệp; đưa sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ cá thể lên sàn thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn*”.

c- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong khối đã thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái khi tham gia sử dụng dịch vụ công.

d- Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, trong đó có nội dung về chuyển đổi số, nhằm nâng cao trình độ, hiểu biết của cán bộ, đảng viên, nhất là bộ phận giúp việc và thành viên Câu lạc bộ chuyển đổi số, nhằm phục vụ cho việc hỗ trợ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong toàn Đảng bộ Khối.

đ- Tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối tham gia khai thác dữ liệu và công nghệ số.

e- Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đã đăng ký hệ thống thư điện tử công vụ đối với toàn bộ cán bộ, đảng viên để đảm bảo tính liên thông và công tác bảo mật trong việc triển khai công tác chuyển đổi số của Đảng ủy Khối. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động sử dụng các ứng dụng xã hội như: Zalo; Facebook... trong công tác tuyên truyền, đấu tranh trên mạng xã hội.

g- Hiện nay cơ bản cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối đã có tài khoản thanh toán điện tử. Tuy nhiên một số ít không sử dụng do công tác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa nên hạn chế trong sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

2.2. Các chỉ tiêu thực hiện tại cơ quan Đảng ủy Khối

a- Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối (<http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn/>) đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Sau khi nâng cấp đến nay các hoạt động của trang được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Ban biên tập hàng tháng đã duy trì đảm bảo số lượng tin, bài viết về hình kinh tế - văn hóa - xã hội; thông tin thời sự trong và ngoài nước; tin trong tỉnh và các sở, ban, ngành trong khối; các văn bản chỉ đạo điều hành của trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy khối, đã thu hút được trên 1,1 triệu lượt truy cập.

b- Đảng ủy Khối sử dụng phần mềm hệ thống quản lý họp min-Ecabinet trong các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các hội nghị của cơ quan như: hội nghị giao ban, sinh hoạt chi bộ, họp các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ giúp việc... Từ tháng 7/2021 đến nay đã tổ chức 58 hội nghị trên phần mềm Ecabinet, trong đó, 6 tháng đầu năm 2022 tổ chức 31 hội nghị.

c- Duy trì việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet thông qua Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối: Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng các cấp, Cuộc thi tìm hiểu hành trình theo chân Bác, cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính; Mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức học trực tuyến cho 63 đảng viên mới. Áp dụng các hình thức thi, kiểm tra trực tuyến đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng ủy Khối...

d- Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu của Đảng ủy Khối: Mới thực hiện bước đầu.

đ- Thiết lập tiện ích việc ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh: Mới thực hiện bước đầu.

3. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối

Tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu tại các chi, đảng bộ cơ sở (đủ điều kiện) và tới các chi bộ trực thuộc trên địa bàn các huyện, thị xã trong tỉnh như: Đảng ủy Viễn thông Yên Bái; Đảng ủy Công ty Điện lực Yên Bái; Đảng ủy Cục thuế tỉnh... Tổ chức các cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet thông qua Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối; thực hiện áp dụng hiệu quả phòng họp không giấy tờ (Ecabinet VNPT)...

Tích cực thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thí điểm sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” trên địa bàn tỉnh. Đảng bộ Khối có 04 đơn vị được lựa chọn triển khai thí điểm, gồm: Chi bộ cơ quan Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (31 đảng viên); Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy (04 chi bộ với 28 đảng viên); Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (33 đảng viên); Đảng bộ VNPT Yên Bái (13 chi bộ với 152 đảng viên). Ngoài ra, một số đơn vị trong khối đã chủ động thực hiện áp dụng nền tảng số “Sổ tay điện tử đảng viên tỉnh Yên Bái” vào sinh hoạt chi bộ như: Chi bộ tinh đoàn thanh niên (20 đảng viên); Đảng bộ Sở Tài chính (54 đảng viên); Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái (90 đảng viên); Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (26 đảng viên); Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy (50 đảng viên)... Hiện Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo đăng ký, đề nghị triển khai việc sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” đối với 100% các chi, đảng bộ cơ sở còn lại.

Các chi, đảng bộ cơ sở (nhất là 05 đơn vị được chọn thực hiện thí điểm chuyển đổi số giai đoạn 2022-2023) đã chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành dọc cấp trên giao; quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời xây dựng, phát triển, nâng cấp các hệ thống phần mềm hiện có để khai thác, sử dụng có hiệu quả các nền tảng số, dịch vụ, tiện ích chung của tỉnh. Trong đó, các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo đơn vị; ứng dụng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; trong công tác quản lý, theo dõi khách hàng...

4. Kết quả tham mưu về chuyển đổi số

Đảng ủy Khối chỉ đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được tỉnh, ngành dọc cấp trên giao về chuyển đổi số; trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 15/CTr-UBND của UBND tỉnh.

Các chi, đảng bộ cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ đã tích cực tham mưu cho tỉnh trong rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách của tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số; tham mưu xây dựng, ứng dụng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số.

Đẩy nhanh hoàn thiện, phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh phục vụ chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; tích hợp, chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan tạo cơ sở phục vụ chuyển đổi số. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định.

Tham mưu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Tích cực quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an ninh mạng, về bảo vệ bí mật nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối. Tham mưu xây dựng, củng cố lực lượng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có sự cố xảy ra. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, khả năng tự bảo vệ khi tham gia hoạt động trên môi trường số.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, do đó cấp ủy, mà trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, qua đó bước đầu đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối về chuyển đổi số.

Quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số đã đạt được những kết quả bước đầu trong việc xác định được những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể gắn với

thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối và từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Tiến độ triển khai các nội dung chuyển đổi số còn chậm so với kế hoạch; năng lực, hiểu biết sâu về công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên, người lao động còn hạn chế; điều kiện kinh tế của một bộ phận công chức, viên chức, người lao động còn khó khăn, một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thường xuyên đi làm tại các địa phương khác nên còn hạn chế trong việc áp dụng, tổ chức thực hiện chuyển đổi số.

Việc gắn chuyên đổi số của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với chuyên đổi số trong hoạt động của cấp ủy còn hạn chế, chưa liên thông, đồng bộ.

Nguyên nhân chủ yếu là do hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ; kinh phí phục vụ đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyển đổi số còn nhiều khó khăn; thời gian đầu một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa có quyết tâm thay đổi thói quen, thay đổi nhận thức, khả năng sử dụng thiết bị CNTT và SmartPhone còn hạn chế, vì vậy gặp khó khăn khi sử dụng các phần mềm dùng chung trong công tác chỉ đạo, điều hành.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIẠN TỚI

1. Lãnh đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 11-CTr/ĐUK, ngày 06/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 115-KH/ĐUK, ngày 10/03/2022 về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022 - 2023, đảm bảo hiệu quả, đúng lộ trình đề ra.

2. Chỉ đạo 05 đơn vị được chọn làm điểm trong chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2023, tập trung triển khai kế thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã xác định, đồng thời thường xuyên rà soát, bổ sung nhiệm vụ trên cơ sở xác định rõ lộ trình, nội dung, biện pháp thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của cấp ủy và công tác xây dựng Đảng đồng bộ với quá trình thực hiện chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm liên thông, đồng bộ với hoạt động của Đảng ủy Khối theo lộ trình chuyển đổi số.

3. Lãnh đạo phát huy vai trò của các Câu lạc bộ chuyển đổi số; trong đó chú trọng xây dựng được đội ngũ, lực lượng cán bộ trẻ (Đoàn thanh niên) có trình độ công nghệ thông tin, phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện

không ngại khó, ngại khổ để tham gia triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ chuyển đổi số trong toàn Đảng bộ Khối.

4. Lãnh đạo triển khai thực hiện sâu trong toàn Đảng bộ Khối việc sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” trong sinh hoạt chi bộ tới 100% tổ chức cơ sở đảng. Đối với một số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở chưa đủ điều kiện triển khai đồng bộ thì đảng bộ lựa chọn 1 đến 2 chi bộ có đủ điều kiện triển khai trước.

5. Định kỳ thực hiện sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế và đề ra các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số đã đề ra trong giai đoạn 2022 - 2023, làm cơ sở triển khai đồng bộ trong toàn Đảng bộ Khối giai đoạn tiếp theo.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đảng ủy Khối báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

Nơi nhận:

- BCĐ chuyên đổi số tỉnh,
- BTV Đảng ủy Khối,
- BCĐ, TGV chuyên đổi số ĐUK,
- Các ban, VP, đoàn thể khối,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu Văn phòng ĐUK.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
BÍ THƯ KIÊM TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Đỗ Quang Minh